

# Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh có 1.863 công đoàn cơ sở với hơn 115.000 đoàn viên. Những năm qua, tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát triển tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Xác định trọng tâm hoạt động công đoàn là thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLD), hàng năm, tổ chức công đoàn các cấp đã yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các quyền lợi hợp pháp của NLD theo quy định như lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động. Bên cạnh đó, kiên trì trong việc thương thảo, thỏa thuận các lợi ích của NLD như chế độ ăn ca, tăng ca, làm thêm giờ, định



Doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại góp phần giảm sức lao động cho công nhân.

mức lao động, chuyên cần; tham gia ý kiến với những doanh nghiệp có thái độ coi thường NLD và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ nhưng thiếu các điều kiện cơ bản cho lao động nữ.

Để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, một trong những hoạt động

quan trọng đó là thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và NLD và giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể một cách thỏa đáng. Kết quả đã có 71% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp

phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Cùng với ký kết thỏa ước lao động tập thể, việc giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập tổ giải quyết đình công, phân

công một phó chủ tịch phụ trách việc giải quyết tranh chấp, hình thành quy trình giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể từ khâu nắm tình hình, xác định nguyên nhân, phương pháp, kỹ năng thương thảo. Trong 5 năm (2013 - 2018), Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết thành công 32 vụ ngừng việc tập thể, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được tăng cường thông qua hội nghị NLD. Hàng năm có trên 95% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 60% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị NLD. Các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên được triển khai đồng bộ và nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Qua 3 năm triển khai chương trình tết sum vầy (2016 - 2018), Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao trên 20.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng từ kinh phí tỉnh hỗ trợ và của công đoàn các cấp. Chương trình mái ấm công đoàn trong 5 năm (2013 - 2018) đã hỗ trợ xây dựng

158 nhà với tổng số tiền 4,72 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp các mặt hàng giảm giá từ 5 - 10%, xây dựng một mô hình điểm "Quầy hàng công đoàn" và "Tuần lễ bán hàng giảm giá cho công nhân lao động" tại doanh nghiệp. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tu dưỡng, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, pháp luật về các chế độ, chính sách, quyền lợi của NLD tới người sử dụng lao động và NLD. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung triển khai các hoạt động thuộc chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLD, tăng cường kinh phí cho các chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, NLD, từ đó tạo được sự tin tưởng, gắn kết mật thiết giữa đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn.

NGUYỄN CƯỜNG

## ► "Trường Sa trong ta" - hội tụ, lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

(chinhphu.vn) Nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, ngày 3/8, triển lãm ảnh "Trường Sa trong ta" giới thiệu tới công chúng nhiều bức ảnh sinh động, chân thực ghi nhận qua các chuyến đi của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã khai mạc tại Nhà thông tin - triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).



Một trong những tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Ý tưởng thực hiện một triển lãm chung về Trường Sa được bắt đầu khi nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trở về sau chuyến đi đầu tiên tới mảnh đất cực Đông của Tổ quốc và mong muốn bằng nghề nghiệp thể hiện tấm lòng của mình đối với Trường Sa.

Mong muốn được đóng góp lan tỏa tình yêu biển, đảo, tình yêu Trường Sa luôn là điều trăn trở của các nghệ sĩ và các nhà báo, bởi vậy, ý tưởng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông ngay lập tức nhận được nhiều sự hưởng ứng, ủng hộ. Triển lãm "Trường Sa trong ta" là một sự hội tụ và tiếp nối cảm xúc yêu thương chân tình với Trường Sa và ước muốn lan tỏa rộng rãi tình yêu biển, đảo quê hương đến cộng đồng.

Các tác phẩm trong triển lãm được chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh mà các tác giả đã ghi nhận được khi đến với Trường Sa, kể cho những ai chưa được đến Trường Sa về vẻ đẹp của những đảo chim, đảo nổi, về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 7/8.

## ► Quốc khánh năm nay người lao động được nghỉ mấy ngày?

(baotintuc.vn) Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Quốc khánh năm nay vào chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 3/9. Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay đã được Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2017 và căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với các nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ bảy (ngày 1/9) đến hết thứ hai (ngày 3/9).

Do đó, đối với các doanh nghiệp, đơn vị có lịch làm việc cả thứ bảy, tức là có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật hàng tuần) sẽ không được nghỉ vào ngày thứ bảy (1/9) mà sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày là chủ nhật (2/9) và thứ hai (3/9).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Theo ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua và có thời gian nghỉ là 3 ngày đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Do Quốc khánh năm 2019 vào thứ hai, nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy 31/8/2019 đến thứ hai 2/9/2019.

Lý do Cục An toàn lao động trình phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019 sớm là để người lao động chủ động trong kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

THU HIỀN

# Phát huy vai trò hội viên nông cốt xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Xây dựng và phát triển hội viên nông cốt (HVNC) chính là "đòn bẩy" thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển. Vì vậy, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng luôn chú trọng công tác cũng cố, phát triển hội viên, đặc biệt là HVNC.



Phụ nữ An Châu (Đông Hưng) trồng ớt cho thu nhập cao.

Chi hội Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội cho biết: Đến nay, toàn huyện có 44/44 cơ sở, 237/237 chi hội xây dựng được HVNC với 9.148 HVNC, tăng 1.062 hội viên so với năm 2011. 100% HVNC đều gương mẫu, tiên phong trong hoạt động hội, có uy tín trong cộng đồng và có ảnh hưởng tích cực đến hội viên, phụ nữ, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua của hội... HVNC được xây dựng và phát triển theo địa bàn dân cư. Vì vậy, các chi đã trực tiếp lãnh đạo ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của

hội viên, phụ nữ, phản ánh với tổ chức hội, với cấp ủy, chính quyền địa phương để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Các HVNC cũng có nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; đồng thời, hòa giải được nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, làng xóm, góp phần xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Chi Nguyễn Thị Thuýn, Chi hội trưởng

giao thông liên thôn, chi Lưu Thị Dung dạy nghề gấp giấy tiến, tạo việc làm lúc nông nhàn cho hơn 40 phụ nữ với thu nhập từ 1 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. Các chi cũng là lực lượng nòng cốt đi đầu thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường; trồng hoa trên các trục đường của thôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Có sự góp sức của các HVNC, phong trào thi đua của Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Bình Cách luôn dẫn đầu xã.

Ở vùng có đông đồng bào theo đạo, HVNC đã tích cực phối hợp với các chức sắc, chức việc vận động hội viên, phụ nữ có đạo sống "tốt đời, đẹp đạo", thực hành nghi lễ tôn giáo đúng pháp luật, không tham gia các đạo chưa được Nhà nước công nhận. Nhiều cơ sở hội đã xây dựng được các mô hình thiết thực tại vùng đồng bào có đạo như mô hình vụ họ đạo an toàn, đoàn kết không ma túy tại Giáo xứ Nam Lễ, xã Hợp Tiến, mô hình hũ gạo tình thương của Hội Phật tử xã Đông Quang...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều HVNC đã chủ động thành lập tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ thiện nguyện, tổ tự quản vệ sinh môi trường... huy động được đồng đội hội viên, phụ nữ tham gia. Chi Tô Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đông Hưng cho biết: Các HVNC của thị trấn đã thành lập tổ đàn áo len với 11 chi tham gia, đàn được 140 áo len đồng thời quyền góp được 300kg gạo, 20 chăn ấm tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn. Còn chi Ngô Thị Gấm, HVNC Chi hội Phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu không chỉ học Bác trong mỗi việc làm mà còn thành lập tổ tiết kiệm với 30 thành viên do mình làm tổ trưởng. Từ năm 2011 đến nay tổ đã tiết kiệm được trên 100 triệu đồng, cho 5 chi em vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế, nuôi con ăn học.

Để đồng viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các HVNC thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp hội đã cho các chi vay vốn, giới thiệu tham gia các chức danh ở thôn, ở chi hội, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm... 7 năm qua đã có 3.000 lượt chi được vay trên 30 tỷ đồng vốn ưu đãi của ngân hàng, từ nguồn quỹ hội, tổ tiết kiệm, gần 1.000 chi được

Những năm gần đây, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự các địa phương. Do đó, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê của các ngành chức năng, 6 tháng đầu năm 2018, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong tỉnh là 4.892 người, tăng 260 người so với cùng kỳ năm 2017; 68 người liên quan đến hoạt động mại dâm ở 25/286 xã, phường, thị trấn. Trước thực trạng số người nghiện ma túy và các TNXH có chiều hướng gia tăng, từ đầu năm đến nay, Chi cục Phòng, chống TNXH đã

# PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Cần sự vào cuộc đồng bộ

tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phòng, chống TNXH đồng thời phát động nhân dân tích cực tố giác các tội điểm phức tạp về TNXH. Ông Nguyễn Công Bồi, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống TNXH cho biết: 6 tháng đầu năm, Chi cục đã cấp 30.000 tờ rơi, 450 khẩu hiệu, 30 pa nô tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, mua bán người và công tác cai nghiện ma túy đến các ban, ngành, đoàn thể, 8 huyện, thành phố và các xã, thị trấn trong tỉnh; cấp phát 1.710 bao cao su cho 285 hội viên phụ nữ ở 19 xã, phường trên địa

bàn thành phố; phối hợp với 3 trường THPT tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, ma túy, mua bán người trong học đường cho gần 6.000 học viên và học sinh.

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống mại dâm, tội phạm mua bán người lồng ghép với phòng, chống các loại tội phạm, TNXH, trong đó tập trung tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ma túy bán người, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của quần chúng, phát

động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, nhiều vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn hay buôn bán người đã được triệt xóa. Điển hình, hồi 3 giờ ngày 25/7/2018, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã tổ chức triệt phá tụ điểm ma túy đặc biệt phức tạp tại thôn Vũ Hạ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ). Sau nhiều lần theo dõi và được sự hỗ trợ của nhân dân địa phương, lực lượng công an đã bắt quả tang Đinh Công Hợp, sinh năm 1984, trú quán thôn Vũ Hạ cùng Vũ Văn Hiệp, sinh năm 1992, trú quán thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) đang tổ chức bán ma túy tại nhà cho

đối tượng nghiện. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn ma túy đá và heroin. Hay như trường hợp em Vũ Thu T, quê xã Thái Thượng (Thái Thụy) bị bán sang Trung Quốc đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh giải cứu và đưa về địa phương đầu năm 2018.

Song song với công tác tuyên truyền, đấu tranh tố giác tội phạm, công tác quản lý, điều trị người nghiện ma túy cũng được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ. Hiện toàn tỉnh có trên 300 người nghiện đang được cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố; các huyện, thành phố tổ chức cai nghiện và quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho trên 300 người nghiện. Để tăng hiệu quả công tác phát hiện, điều trị,

quản lý người nghiện ma túy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn về quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Đồng thời, triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động người nghiện đăng ký các hình thức điều trị cai nghiện theo quy định; biện pháp hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống TNXH trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần gắn các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống TNXH - nhất là ma túy, mại dâm với

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về hậu quả của ma túy, mại dâm để mỗi người tự phòng, chống và tích cực tham gia phòng, chống. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh kiểm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, giải quyết triệt để các

tụ điểm ma túy, điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các địa điểm, cơ sở để phát sinh TNXH. Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng sau thời gian cai nghiện bắt buộc trở về địa phương, qua đó góp phần làm giảm TNXH trên địa bàn.

NGUYỄN ĐỒNG



Cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh.